

Do bệnh tật tràn lan vì ăn nhĩu thĩt, cá nuôi công nghiĩp và các loĩi thĩc ăn nhĩu m đĩc khác trong thĩ trĩĩng mà nhĩu u ngĩĩi tìm đĩn phĩĩng pháp ăn uĩng theo Oshawa.



Chính mĩt tôi nhìn thĩy nhĩu u ngĩĩi có cĩ thĩ m yĩu, gĩy còm, suy nhĩĩc, già trĩĩc tuĩi, dĩng đĩc nói trĩĩc nhĩu u ngĩĩi rĩng hĩ đã ăn gĩo lĩc muĩi mè nhĩu u nĩm. Nhĩ chĩ ăn gĩo lĩc muĩi mè mà hĩ không hĩ bĩnh tĩt gĩ lĩi rĩt khoĩ. Có mĩt cĩ già khoĩng 70 tuĩi còn cho biĩt là cĩ tĩt nĩĩc ruĩng lúa còn khoĩ, còn dĩo dai hĩn thanh niĩn nhĩ chĩ ăn gĩo lĩc muĩi mè! Và tĩt niĩn là cĩ hĩ hào hĩy ăn gĩo lĩc muĩi mè suĩt đĩ đĩ bĩo toàn sĩc khoĩ và sĩng lĩu.

Mĩt đĩu tôi hĩt sĩc ngĩĩc niĩn là hĩ sũng bĩi ông Oshawa nhĩ mĩt bĩc thĩnh. Đĩc biĩt hĩn nĩĩa là có mĩt vĩ giĩng giĩi vĩ phĩĩng pháp Oshawa chĩng nhĩng đĩ trĩ bá bĩnh nan y mà còn đĩ xa hĩn vào vĩĩc khai mĩ tâm linh nĩĩa. Ông xem Oshawa nhĩ mĩt lĩnh tĩ tôn giĩo, chĩ không chĩ là mĩt nhĩ thĩc dĩĩng đĩc biĩt. Và hĩu nhĩ không có ai biĩt gĩ vĩ cĩ chĩ t đĩ t ngĩĩt cĩ a Oshawa cĩ ...

Đĩng trĩĩc tình trĩng sũng bĩi phĩĩng pháp Oshawa ĩ nhĩu u nĩi mà rĩ nhĩt là ĩ trong nĩĩc, vĩĩ kinh nghiĩm gĩn 30 nĩm thĩc hành và cĩ i tiĩn phĩĩng pháp Oshawa ngay nĩi bĩn thĩn đĩ bĩo

toàn sức khoẻ, chúng tôi muốn đóng góp vài ý kiến như sau đây. Còn việc tin hay không, đúng tình hay không là quy định của người điếc. Điều kiện như sau : Đây là những thực nghiệm bản thân và đã áp dụng cho nhiều người điếc kết quả tốt.

1. Giờ ăn của mẹ là công thức số 7. Ông Oshawa còn chế độ ăn công thức ăn khác, tăng thêm rau đậu và trái cây. Công thức số 7 là công thức Ăn Kiêng, Tiệt Thực cao nhất để chế biến thực phẩm và tiêu hoá và giảm thiểu chất độc đem vào hàng ngày. Công thức này chế dùng một thời gian lâu mau tuột răng, tuột bọng nhừ và thối rữa. Nhưng không được quá lâu làm cho chế độ suy dinh dưỡng. Nhiều thí nghiệm y khoa cho biết, chế độ thiếu vitamin, thiếu muối khoáng cũng sinh ra nhiều bệnh nan y bất trị. Chế độ bổ sung vitamin, muối khoáng là lành bệnh. Tiến Sĩ Y Khoa Walloc đã bổ sung vitamin và muối khoáng để chữa trị bệnh nan y như : cao huyết áp, tiểu đường, nhức khớp, loãng xương...v.v..và đã thuyết trình trước nhiều nhà chuyên môn.

Giờ ăn, muối mè, nhất là giờ ăn và mè để quá lâu trong các siêu thị hiện cũng bị biến chất và không đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho chế độ. Giờ ăn mẹ xây, mè mẹ thu hoạch rồi tạt, rồi bột mịn, nhưng làm sao tìm được trong điếu kiện công nghiệp hoá hiện nay!

2. Sau một thời gian thích hợp ăn giờ ăn của mẹ, chúng ta nên tăng thêm các loại rau đậu khác, ăn thêm rau củ, trái cây thích hợp theo bọng nhừ và tuột theo tình trạng sức khoẻ của từng người. Bản thân chúng tôi hàng ngày vẫn ăn theo cách này, không theo công thức số 7, mà luôn luôn khoẻ mạnh, không suy dinh dưỡng không hề dùng bất cứ viên thuốc trị bệnh nào. Chế độ không mập, không dẹt cân, ăn ngủ bình thường, sinh lý bình thường như trẻ tuổi thanh niên.

Trong các sách viết về ăn uống của tôi, tôi có nói rõ là tôi dựa theo nguyên lý cân bằng âm dương của Oshawa, nhưng có cái tiến theo thực nghiệm bản thân. Và nhưng gì tôi viết ra là những thực nghiệm bản thân, hoàn toàn không nhận một tin theo bất cứ điếu gì của thực nghiệm. Tin mà không hiểu rõ thì dễ sai lầm trong thực hành. Và chính sự thực hành, sự chứng nghiệm mới cho ta vững tin hơn một điếu gì của người khác.

3. Sau cùng, qua bài viết này, tôi muốn phân biệt 2 ý niệm: Đột biến Thực và Tiệt Thực theo Oshawa. Đột biến Thực hay Ngừng Ăn là cho chế độ chế biến thực phẩm và tiêu hoá. Trong thời gian Ngừng Ăn dài ngày tuột răng, tuột bọng nhừ này, chế độ phân các chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho chế độ nên huyết động mạch khai thông, âm dương cân bằng. Nhờ đó mà chế độ thể dục thể thao, ngũ quan được tinh nhạy, trí não sáng suốt để biết cách sống. Còn Tiệt Thực hay

Cần Hiểu Đúng Phương Pháp Ăn Kiêng Oshawa

Tác Giả: GS.Phám Văn Chính

Thứ Sáu, 26 Tháng 3 Năm 2010 20:01

Ăn Kiêng theo Oshawa thì cần thận trọng phải làm việc và tiêu hoá. Tất nhiên là ít năng lượng hơn, ít tích tụ chất độc hơn. Điều kiện như là Ngủ ngon Ăn càng dài thì sức bền càng cao. Còn Thời gian Thận càng dài thì sức chênh lệch âm dương càng cao. Nhiệm vụ nhà chuyên môn cho thú vật và con người Ngủ ngon Ăn thì thận trọng cùng kiểm soát cần thận trọng lâu hơn thú vật và người Tiệt Thận, tức là ăn thì uống chất. Tất nhiên, nếu thận trọng kéo dài thì cần hai điều kiện. Nhưng người Ngủ ngon Ăn chất cần hơn người ăn thì uống chất cần thận trọng. Đây là vấn đề vẫn còn nhiều tranh cãi và rất cần được hiểu thấu đáo và trải nghiệm ngay nơi bản thân mình, chứ không phải là lý thuyết suông. Điều kiện cần nói là hàng loạt các Fasting Center (Trung Tâm Ngủ ngon Ăn) đã hiện diện tại Mỹ, Thái Lan và nhiều nước khác. Vậy mà nghe nói đến Ngủ ngon Ăn hầu như phần đông đều phản đối, xem đây là một vấn đề xa lạ, phần khoa học, không sao thực hiện được dù một ngày. Trong khi các bậc thánh nhân, Chá Phát, Chá Bátát, Chúa, các Tông Đác Chúa đều thực hành Ngủ ngon Ăn khá lâu trước khi truy cập đời. Riêng trong Thánh Kinh, có đến trên 70 lần Chúa khuyên nên Ngủ ngon Ăn.

Rất mong những ai có cơ duyên được tiếp xúc những dòng tâm thức sâu kín này, hãy sẵn lòng dành ra vài phút quay lại chính mình và những vấn đề cần thận trọng, hầu ích mà mình chưa quan tâm. Đừng đi nhìn thấy quan tài rồi mới đi lo! Thận trọng đi nhanh. Hãy sẵn lòng khám phá và bình an ngay bây giờ. Hãy tận tụy lo lắng cho mình một Thiên Đáng ngay tại đây và ngay bây giờ, đừng chờ sau khi nhận mất...

GS.Phám Văn Chính